

Số: / BC-SNgV

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 9 năm 2023

BÁO CÁO

Đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”

Sở Ngoại vụ nhận được Văn bản số 2681/SNN-KHTC ngày 25/9/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác phổ biến tuyên truyền

Nghiêm túc quán triệt, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Bộ, của tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến 100% CBCCVN và trên trang Thông tin điện tử của Sở, như: Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương khóa XIII; Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022; Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 30/9/2022 của BCH Đảng bộ tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 10/5/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022.

2. Công tác tham mưu, chỉ đạo

Hàng năm, Sở Ngoại vụ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế (Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 28/01/2022, Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 09/2/2023), trong đó có nội dung: Ưu tiên vận động viện trợ vào các lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai...

Ban giám đốc Sở chỉ đạo lồng ghép các nội dung thuộc Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương khóa XIII gắn với vai trò, nhiệm vụ chính trị của đơn vị vào Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động của Chi bộ, Công đoàn, Đoàn thanh niên Sở Ngoại vụ hàng năm.

3. Kết quả thực hiện

Sở Ngoại vụ luôn phối hợp kịp thời với các sở, ban, ngành, địa phương liên quan nhằm chủ động tham mưu tình công tác hội nhập, hợp tác kinh tế quốc tế; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, thực hiện các Hiệp định thương mại tự do (FTA), nhất là các FTA thế hệ mới có sức ảnh hưởng lớn như: EVFTA, CPTPP..., thường xuyên hướng dẫn các sở, ngành, địa phương, đơn vị xây dựng các đề xuất, chương trình, dự án để vận động các nguồn viện trợ phi chính phủ, các nguồn viện trợ không hoàn lại hỗ trợ các xã khó khăn, khu vực miền núi, các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nhằm nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế về nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn tỉnh phù hợp với lộ trình của trung ương.

Nhằm tăng cường kết nối, quảng bá, xúc tiến đầu tư tại Hà Tĩnh, Sở Ngoại vụ giữ vai trò là đầu mối liên lạc giữa tỉnh với các cơ quan ngoại giao, cơ quan xúc tiến đầu tư của Trung ương, các tổ chức ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức nước ngoài tại Việt Nam và người Việt Nam ở nước ngoài. Xúc tiến thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hợp tác mới với các tỉnh, thành phố của các nước có nhiều điểm tương đồng với tỉnh Hà Tĩnh và có tiềm năng, thế mạnh trong việc hợp tác phát triển kinh tế, chuyên giao công nghệ liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn như Nhật Bản, Hàn Quốc.

Hằng năm, căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, Sở đã tham mưu tỉnh xây dựng Kế hoạch Đoàn ra nhằm học tập kinh nghiệm, xúc tiến đầu tư, ký kết biên bản hợp tác, chủ động nắm bắt cơ hội, tích cực tham gia các diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế về phát triển kinh tế bền vững, phát triển nông nghiệp nông thôn. Đặc biệt, từ ngày 27/9/2023 đến ngày 07/10/2023, Đoàn cán bộ của tỉnh do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng các sở, ngành liên quan đã có chuyến công tác tại Cộng hòa Hungary, Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa Séc tham dự “Diễn đàn doanh nghiệp kiều bào Châu Âu lần thứ 12 tại Hungary” và quảng bá môi trường đầu tư, tiềm năng hợp tác, xúc tiến đầu tư giữa tỉnh Hà Tĩnh và các doanh nghiệp kiều bào và các đối tác nước ngoài.

Từ năm 2022 đến nay, Sở đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức ký kết 18 thỏa thuận quốc tế nhân danh cấp tỉnh và cấp sở, ngành, địa phương. Nội dung ký kết các văn bản, thỏa thuận quốc tế đều hướng đến hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, hỗ trợ triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế bền vững, nông nghiệp, nông thôn, phát triển nhân lực địa phương.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CHUNG

1. Đánh giá chung

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương khóa XIII về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” ra đời là cơ sở để các địa phương cụ thể hóa các nội dung nêu trên, từ đó

xây dựng lộ trình phát triển cho phù hợp với từng vùng miền tại từng giai đoạn. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng được tỉnh quan tâm chỉ đạo, cũng là nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành, địa phương. Vì vậy, với vai trò là cơ quan chuyên môn tham mưu tỉnh về công tác đối ngoại, Sở Ngoại vụ đã kịp thời triển khai, lồng ghép các nhiệm vụ của tỉnh vào nhiệm vụ chính trị của đơn vị, tăng cường các mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa trong và ngoài nước, đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ của các đối tác nước ngoài để thực hiện những ưu tiên chính sách phát triển kinh tế - xã hội, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao tay nghề lao động địa phương.

2. Kiến nghị, đề xuất: Không.

Trên đây là báo cáo đánh giá 01 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII của Sở Ngoại vụ./.

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Ban Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, VPTTr.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Trần Mạnh Hùng